

ท่องเที่ยวทางทะเลสร้างรายได้เข้าไทยสูง

นางวิไลวรรณ ทวีศรี รองผู้อำนวยการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ไทยถือเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาโดยเรือยอชต์ ทั้งในกลุ่มที่เดินเข้ามายังไทยแล้วมีการเช่าเรือยอชต์เพื่อการท่องเที่ยว และกลุ่มที่เดินทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ซึ่งไทยมีความพร้อมในการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าวมาก เนื่องจากมีท่าเรือ (Marina) ที่มีมาตรฐานระดับสากล โดยสร้างรายได้เข้าสู่ไทยเป็นจำนวนมากในแต่ละปี

นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม อย่างพัทยา ซึ่งมีอัตราการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเลมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากมีศูนย์กลาง (ฮับ) คือ โอเชียน มารีน่า ยอชต์ คลับ ซึ่งเป็นท่าเรือมาตรฐานระดับโลก และเป็นศูนย์กลางของการให้บริการต่างๆ นอกจากนี้กลุ่มนายหน้าซื้อขายเรือยอชต์ (Yacht broker) ในไทยได้คาดการณ์ว่า จำนวนเรือยอชต์ที่เดินทางเข้ามาไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างน้อยประมาณ 31.25% หรือจะมีเรือยอชต์ประมาณ 2,100 ลำ เดินทางเข้ามาสู่ไทยภายในปี 2558

“การเข้ามาของนักท่องเที่ยวในกลุ่มเรือยอชต์ ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับหรูหรือไฮเอนด์ ซึ่งมีพฤติกรรมการ

ใช้จ่ายต่อกันต่อวันที่สูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป โดยสังเกตได้จากการเลือกเข้าพักในโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว และมีพฤติกรรม การเลือกรับประทานอาหารที่หรูหรา รวมถึงสินค้าที่นักท่องเที่ยวกลุ่มเรือยอชต์มักมีการจับจ่ายจะเป็นสินค้าที่มีราคาสูง ขณะเดียวกันมีระยะเวลาในการเข้ามาพำนักในไทยเฉลี่ยนานถึง 60 วัน” นางวิไลวรรณ กล่าว

สำหรับแหล่งท่องเที่ยว 3 แห่งหลักในชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ได้แก่ พัทยา หัวหิน และเกาะสมุย นั้น พบว่าในแต่ละปีจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเฉลี่ยประมาณปีละ 8.5 ล้านคน โดยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกปีกว่า 10% โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากเพื่อนบ้าน อาทิ พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์ และ จีน

นางสุพัตรา อังควินิจวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เผยถึงการจัดงาน “โอเชียน มารีน่า พัทยา โป้ด โชว์” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2556 ว่า การท่องเที่ยวทางทะเลเติบโตมากขึ้น เห็นได้จากจำนวนเรือที่นำมาจอดในโอเชียน มารีน่า ยอชต์ คลับ มีมากขึ้นทุกปี จากเดิมมีสัดส่วนชาวต่างชาติ 80% คนไทย 20% แต่ในปี 2555 คนไทยเพิ่มขึ้นเป็น 38% สร้างรายได้ให้บริษัทกว่า 90 ล้านบาท